

คำกล่าวรายงาน

โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิสุทธ์ ไบไม้

ผู้อำนวยการโครงการ BRT

เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9

โรงแรมโซฟิเทล ราชอาอคิด จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10-13 ตุลาคม พ.ศ. 2548

กราบเรียน ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

กระผมนายวิสุทธ์ ไบไม้ หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และในนามของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 อีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาโครงการ BRT ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยรวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นและวิทยานิพนธ์รวมทั้งสิ้น 129 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 25.4 ล้านบาท ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านความหลากหลายของสปีชีส์หรือชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆ และผลิตนักศึกษาโทในระดับปริญญาโทและเอกจำนวน 46 คน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 85 เรื่อง

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 นี้ใช้เวลา 4 วัน มีผู้ลงทะเบียนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 450 คน ประกอบด้วยกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนจากทั่วประเทศที่สนใจและห่วงใยในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ เพื่อร่วมใจกันทำกิจกรรมทางวิชาการซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษ 5 เรื่อง การอภิปรายและเสวนา 4 เรื่อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 92 เรื่อง และที่พิเศษคือการแสดงนิทรรศการชุด “ปฏิบัติการท่ามกลางธรรมชาติ” จากผลงานการวิจัยในกลุ่มต่างๆ รวม 10 เรื่อง นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมยังมีกิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานในวันสุดท้ายของการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 นี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ด้วย

การประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 9 นี้มีความพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการดำเนินงานโครงการ BRT ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2539 ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการ BRT ได้สร้างองค์ความรู้มากมาย มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ (new species) รวมทั้งหมด 548 ชนิด มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น 456 เรื่อง หนังสือวิชาการและสื่อวิชาการจำนวน 60 เรื่อง และได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่วงการความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญญาโทและเอกมากกว่า 460 คน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชน-โรงเรียน-มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4,000 คน จึงนับได้ว่าโครงการ BRT ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายตามคำขวัญ “โครงการ BRT ก้าวไกล สนับสนุนงานวิจัย แหล่งองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม”

บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้ว กระผมใคร่ขอกราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ได้กรุณาเปิดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอกราบเรียนเชิญครับ